

“บักคู” ดับฝันการเมืองตีเบต รธน.

เมื่อเวลา 3.45 น. วันที่ 18 ก.พ. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์หลังเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงข้อเสนอฝ่ายการเมืองให้จัดเวทีตีเบตร่างรัฐธรรมนูญ กับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่าไม่ต้องเรามาประชุมที่อยู่แล้วมีการรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้ว ทำไมต้องยุ่งอะไรกันหนักกันหนา กฎหมายจะเขียนหรือไม่เขียน ปัญหาอยู่ที่ว่า คุณชอบรับกฎหมายกันหรือเปล่า ต่อให้เขียนวิไลสมาทรวงอย่างไรก็มีปัญหาหมด ถ้าคนไม่รับกฎหมาย ไอ้คนเหล่านั้นไปทบทวนดู ถ้าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ต้องเขียนอะไรเลยก็อยู่ได้แต่กฎหมายเดิมอยู่ได้ไหมละ เขียนใหม่แล้วจะอยู่ได้ไหม “ให้คนที่คัดค้านอยู่ตีเบตกับผมแบบนี้ไม่ต้องไปตีเบตกับใคร ที่ผ่านมามันตีหนักหนาอย่างไร เลวทรพกฎหมายแล้วไหน นี่คือประเด็น”

ปิดสหรัฐจึ๊กัดตันประชานิปไตย

เมื่อถามถึงกระแสต่างชาติดัดดันไทยเรื่องประชานิปไตย พล.อ.ประยุทธ์ถามกลับว่า “ใครกัดดัน ถ้าเป็นเช่นนั้นผมคงไม่กล้ากลับมมา แล้วก็ไม่ได้ไปด้วยเขามีมารยาทขอเขาแยกแยะ หลายเรื่องมีลำดับความก้าวหน้าด้วยซ้ำ เขาก็คุยดีด้วยทั้งนั้น นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ก็ให้กำลังใจเมื่อทราบว่าบ้านเรากำลังเดินหน้าประชานิปไตย ขอให้สำเร็จ “ไม่ได้มากัดดันว่าต้องทำให้เร็ว ทำเดี๋ยวนี้ ไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษ ไม่มีไม่เห็นเขาวังเกียดจริงงอนอะไรผม แต่มีบางคนอาจเสียใจเพราะคิดว่าผมจะไม่ได้จับมือแต่เขาจับมือผมแน่ มีแต่คนไทยที่กัดดันกันเอง “ไม่รู้ทำไมพยายามพูดสิ่งไม่ดีให้เขาได้ยิน ทำลายชาติวิพากษ์วิจารณ์กันไปเรื่อยเปื่อยว่าเราไปเข้าข้างคนอื่น แบ่งข้าง กล่าวหาไม่ลืมหูลืมตา ขนาดต่างประเทศก็ยังไม่แบ่งให้เขาอีก แล้วโลกใบนี้จะอยู่ได้ไหม”

เช็กพฤติกรรมสื่อสแกนคำถามยิบ

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงมาตรการใหม่ที่ให้สื่อมวลชนตั้งคำถามได้เพียง 4 คำถามว่า “เลข 4 มันตีมันจึก หนอ ซา สี เลขสี่ดี ถ้าโงงวไม่คอยหยอกเพราะมันเกิน ถ้าวันหน้ามันคุยกันรู้เรื่องแล้วมันตีขึ้นช่วยที่แจ้งทำความเข้าใจมันอาจจะเป็น 4, 5 หรือ 6 คำถามก็ได้ วันนี้สตาร์ 4 ก่อนเลขสี่ โอเคนะ ขอคุณสวัสดิ์”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถือเป็นการให้สัมภาษณ์ยาวครั้งแรกของ พล.อ.ประยุทธ์ หลังเกิดอาการนอนหลับในผู้สื่อข่าวเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนและยังคงดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบสื่อมวลชนที่เพิ่งออกมา โดยให้ถามได้เพียง 4 คำถาม ส่วนการจัดสถานที่สำหรับสัมภาษณ์นายกฯ ที่ห้องรับรองวีไอพี ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำสายพานมาถักนระหว่างโห้เคียมกับผู้สื่อข่าวพร้อมจัดเก้าอี้และไมโครโฟนให้ผู้สื่อข่าวถาม โดยก่อนนายกฯจะมาถึง พล.อ.หญิงทักษิลา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สอบถามสื่อถึงประเด็นคำถามและผู้ถามต้องแนะนำตัวก่อน และหลังให้สัมภาษณ์จบ ระหว่างเดินขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับ มีกลุ่มสนับสนุนประมาณ 10 คน ที่รออยู่หน้าห้องรับรองพิเศษ พวกนี้ส่งเสียงบอก “นายกฯสู้ๆ” ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์หันมาโบกมือทักทายพร้อมกล่าวขอบคุณ ก่อนขึ้นรถเดินทางออกไปทันที

“บักป้อม” ให้ กรธ.ตัดสินใจตีเบตหรือไม่ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า ข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยให้นำตัวแทนพรรคการเมืองมาตีเบตเรื่องร่างรัฐธรรมนูญผ่านสื่อว่าเป็นเรื่องที่ทำกันอยู่แล้วแต่ต้องรอให้นายมิชัย ฤทธิพันธุ์ ประธานกรธ.และคณะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จก่อน ส่วนจะตีเบตหรือไม่จะให้ กรธ.เป็นผู้ดำเนินการ เพราะเชื่อว่าใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็นอยู่แล้ว

ผบ.ทบ.กระตุ้น นสท.รณรงคืประชามติ

ช่วงเช้าวันเดียวกันที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี พล.อ.ธีรชัย นาคความิช ผบ.ทบ. พล.อ.พิสิทธิ สิทธิสาร เสธ.ทบ. และคณะ

นายทหาร เดินทางตรวจการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (นสท.) ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้การต้อนรับ โดย พล.อ.ธีรชัยได้ตรวจเยี่ยม “สถานีสร้างการรับรู้” ตามโครงการ “รศ.จิตอาสา” เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ นสท.เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมีนายประวิช รัตนเพียร กกต. เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับครูฝึก เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่ นสท.นำไปบอกต่อกันใกล้ชิดและครอบคลุมเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติต่อไป

อย่าไม่ใช่ไปชี้นำความคิดประชาชน

ต่อมา พล.อ.ธีรชัยกล่าวให้โอวาทว่า ในสภาวะปัจจุบันเราต้องอาศัยทุกคนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะ นสท. ถือเป็นตัวตั้งของชาติในอนาคต เป็นหัวใจว่าประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร ขอขอบคุณ นสท.ที่เป็นจิตอาสาเข้าไปช่วยให้ความรู้พ่อแม่พี่น้อง ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะไปรณรงค์ให้ออกมาประชามติมากๆ เพื่อให้เห็นว่าเสียงส่วนใหญ่ของประเทศต้องการอะไร เราไม่ต้องการไปชี้นำว่าจะประชามติได้หรือไม่ได้แล้วแต่จะทำอย่างไร จะเลือกอย่างไร แล้วแต่ประชาชน ขอให้ นสท.ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ “รศ.จิตอาสา” เป้าหมาย นสท.ที่กองทัพภาคต้องการ เราถือว่า นสท.เป็นครอบครัวเดียวกันทหารทั้งประเทศ เป็นลูกหลานมีอะไรเราถึงกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน นำพาประเทศไปให้มันคงยังยืนสืบไป